

รายงานการประชุม

คณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๑๓

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้มาประชุม

๑	ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี			องค์ประธาน
๒	ศ.นพ. ปิยะสกล	สกลสัตยาทร	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	รองประธานกรรมการ
๓	พล.อ.ศิริชัย	ดิษฐกุล	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	รองประธานกรรมการ
๔	พล.อ.สุรเชษฐ์	ชัยวงศ์	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	รองประธานกรรมการ
			แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	
๕	นายสุธี	มากบุญ	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	รองประธานกรรมการ
			แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	
๖	พล.อ.อภิชัย	พงษ์ทอง	เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	รองประธานกรรมการ
			แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	
๗	พล.ต.อ.สุวัฒน์	จันทร์อิทธิกุล	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	รองประธานกรรมการ
			แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
๘	พล.อ.รณชัย	มัณฑุสุนทรกุล	ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมการค้าผ่านตึก	รองประธานกรรมการ
			แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	
๙	นพ.โสภณ	เมฆธน	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	กรรมการ
๑๐	นายชาญเชาวน์	ไชยานุกิจ	ปลัดกระทรวงยุติธรรม	กรรมการ
๑๑	นายประทีป	กิริติเรขา	รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	กรรมการ
			แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย	

๑๒	นางผานิตย์	มีสุนทร	รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	กรรมการ
๑๓	นายสุทธิ	สุโกศล	ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน	กรรมการ
๑๔	นางนภา	เศรษฐกร	อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน แทน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	กรรมการ
๑๕	นพ.ชวินทร์	ศิรินาค	ผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร แทน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ปลัดกรุงเทพมหานคร	กรรมการ
๑๖	พล.อ.ชนะพล	แก้ววาทะ	หัวหน้าคณะนายทหาร ฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา แทน ผู้บัญชาการทหารบก	กรรมการ
๑๗	พล.ต.ท.คำรบ	ปัญญาแก้ว	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	กรรมการ
๑๘	พล.ต.ยุทธนินทร์	บุญนาค	เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม	กรรมการ
๑๙	นายพะโยม	ฉิมวงศ์	รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แทน เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	กรรมการ
๒๐	นายสิทธิศักดิ์	รัตนพานิชย์	ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา เกษตรกรรมและ ประมง แทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	กรรมการ
๒๑	นายวิฑิตวัลย์	สุนทรขจิต	รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด แทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด	กรรมการ

๒๒	นายอภิรักษ์	จันทรัมย์	อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๒๓	ศ.(พิเศษ)วิศิษฐ์	วิศิษฐ์สรอรรถ	อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	กรรมการ
๒๔	นายกอบเกียรติ	กสิวิวัฒน์	อธิบดีกรมราชทัณฑ์	กรรมการ
๒๕	ร.ต.ท.อาทิตย์	บุญญะโสภิต	อธิบดีกรมการปกครอง	กรรมการ
๒๖	นางสายพิรุณ	น้อยศิริ	รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน แทน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๒๗	นางอัญชลี	พัฒนสาร	รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ แทน อธิบดีกรมคุมประพฤติ	กรรมการ
๒๘	พล.ต.ถวัลย์	สิริวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก(กอญ.ททบ.๕) แทน ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก(กอญ.ททบ.๕)	กรรมการ
๒๙	น.ส.ประนอร	เดี่ยวทรานนท์	ผู้อำนวยการส่วนกระทรวงสาธารณสุข ๓ แทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	กรรมการ
๓๐	นางชุตินา	หาญเผชิญ	ที่ปรึกษาระบบราชการ แทน เลขานุการคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน	กรรมการ
๓๑	นายคณิต	บุษบง	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อ.ส.ม.ท. จำกัด (มหาชน) แทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อ.ส.ม.ท. จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
๓๒	นายสมหมาย	ศิลป์โยดม	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ แทน ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์สีกอง ทัพบกช่อง ๗	กรรมการ

๓๓	น.ส.อรอุมา	ประทุมมณี	หัวหน้าแผนกกิจการพิเศษ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) แทน ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
๓๔	นพ.เจษฎา	โชคดำรงสุข	อธิบดีกรมสุขภาพจิต	กรรมการ และเลขานุการ
๓๕	นพ.พงศ์เกษม	ไข่มุกด์	รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต	กรรมการ
๓๖	ม.ล.ยุพดี	ศิริวรรณ	เลขธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ๑ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
- ๒ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
- ๓ กรรมการผู้จัดการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓

ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE

- ๑ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย
- ๒ นายปราชญา กรองแก้วอารยะ กรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE

คณะกรรมการบูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE

- ๑ นาย วีรพงศ์ อุตธีรอด ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน
ผู้แทน กระทรวงมหาดไทย
- ๒ น.ส.วรีพรรณ วัชรวงศ์กุล หัวหน้ากลุ่มนโยบายพิเศษสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา
ผู้แทน กระทรวงศึกษาธิการ
- ๓ นายธีร์ ภวังคนันท์ หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔	นาง กฤติพร	สุขกมล	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการ นักศึกษาและกิจการพิเศษ ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๕	นางอุดมลักษณ์	สอนสารี	ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้แทน กระทรวงแรงงาน
๖	น.ส.สรายุภักดิ์	อนุมิตราชกิจ	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้แทน กระทรวงการพัฒนากำลังคนและความมั่นคงของมนุษย์
๗	นางเทพวัลย์	ภรณ์วลัย	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ผู้แทน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนากำลังคนฯ
๘	นางรัชดาวรรณ	ศิริไพบุลย์	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ผู้แทน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๙	ว่าที่เรือตรี สุรัชย์	เพ็ชรกุล	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ผู้แทน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๑๐	น.ส.นุชนาถ	ภูระย้า	หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชั้นสูตร และบำบัดฟื้นฟู กองบริการทางการแพทย์ ผู้แทน กรมราชทัณฑ์
๑๑	นางจำเรียง	สวัสดิวัฒน์ ณอยุธยา	ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้แทน กรมคุมประพฤติ
๑๒	นาย ชาญยุทธ	พงศ์หิรัญ	พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ผู้แทน กรมคุมประพฤติ
๑๓	นายชลัยสิน	โพธิเจริญ	ผู้อำนวยการกองป้องกันยาเสพติด ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๑๔	นางกฤตีสูดา	โกควณิช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๑๕	พ.ต.อ.สมเกียรติ	วรรณสิทธิ์ไว	รองผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด ผู้แทน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๑๖	นพ.สุนทร	สุนทรชาติ	ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ผู้แทน สำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร
๑๗	นายโสภณ	คำนึ่งเนตร	ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ผู้แทน สำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร
๑๘	นายบรรลือ	สุกใส	ผู้อำนวยการกองการพัฒนาชุมชน ผู้แทน สำนักงานพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
๑๙	นาง พรอัสน์	นิลจินดา	ผู้อำนวยการส่วนจัดและควบคุมรายการ ผู้แทน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
๒๐	นางอรวรรณ	สุวรรณบุญย์	ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ผู้แทน สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE

๑	น.อ.หญิงสุภัคณา	บุญสม	ประจำสำนักงานเลขานุการกระทรวงกลาโหม ผู้แทน กระทรวงกลาโหม
๒	นางชฎาพร	ร่มธรรมกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทน กระทรวงมหาดไทย
๓	นางปาจรีย์	สุจริตพงศ์	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทน กรุงเทพมหานคร
๔	น.ส.ประภาพร	หาญวิเศษ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ผู้แทน กรุงเทพมหานคร
๕	นายวุฒิ	เตชะนอก	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้แทน กรุงเทพมหานคร

ผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑	นพ.สุพรรณ	ศรีธรรมมา	อธิบดีกรมการแพทย์
๒	นางจุริภรณ์	บุญยวงศ์วิโรจน์	รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๓	นพ.สมชาย	ปรีชาทวีกิจ	รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
๔	พญ.วันทนา	ไพโรงาม	ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล
๕	นพ.พุลสิทธิ์	ศีตีสาร	ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตบริการสุขภาพที่ ๓
๖	นพ.ไชยวัฒน์	ทยาวิวัฒน์	สาธารณสุขนิเทศก์ เขตบริการสุขภาพที่ ๒
๗	นพ.พิศิษฐ์	ศรีประเสริฐ	สาธารณสุขนิเทศก์ เขตบริการสุขภาพที่ ๘
๘	นพ.ศิริศักดิ์	ชิตติลภรัตน์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา
๙	นางพรประภา	แก้วกล้า	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน กรมคุมประพฤติ
๑๐	นายวรยุทธ	เนาวรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย
๑๑	นายประกอบ	วงศ์ผลวัต	เลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
๑๒	นายเสมอ	นิ่มเงิน	เลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์
๑๓	นางลัดดา	ปิยเศรษฐ์	นักวิชาการสาธารณสุข (เชี่ยวชาญ) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑๔	น.ส.ทัศนาศนา	สุดเดี่ยวไกร	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการพัฒนา กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
๑๕	น.ส.จันทิรา	ทวีพลายนต์	ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๖	น.ส.วิจิตรพร	จันทร์สุวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กระทรวงแรงงาน
๑๗	นางจิตรมณี	ศรีประเสริฐ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

๑๘	น.ส.ทิพวรรณ	เหลียมสังขร	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
๑๙	นายกานต์	กล้าตลุมบอน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เริ่มประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จยังห้องประชุมชัยนาท นเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทรงเป็นองค์ประธานการประชุม ตามวาระดังนี้

วาระที่ ๑

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร) ขอพระราชทาน พระอนุญาต กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕

จากพระกรุณาธิคุณที่ทรงรับเป็น องค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ได้ทรงมีพระดำริให้จัดการประชุม คณะกรรมการอำนวยการโครงการเป็นประจำ ปีละ ๑ ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์การประชุม ดังนี้

๑. เพื่อกราบทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการในปี ๒๕๕๔ รวมทั้งนโยบายและ แผนการดำเนินงาน ในปี ๒๕๕๕ เพื่อองค์ประธานโครงการฯ ทรงทราบ และทรงมีพระวินิจฉัย
๒. เพื่อให้คณะกรรมการจากทุกภาคส่วน รับทราบแนวทางการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๕ จากองค์ประธานโครงการฯ และนำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สนองพระราชดำริและพระราช ประสงค์ต่อไป
๓. เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ ในการดำเนินงานโครงการฯ ระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
๔. เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงาน ของทุกภาคส่วน ซึ่งจะนำไปสู่การ พัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๕. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่คณะกรรมการที่จะร่วมมือปฏิบัติงานด้วยความ มุ่งมั่น เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามแนวทางพระราชทาน

และในวโรกาสนี้ ขอพระราชทานพระอนุญาต กราบทูลรายงานนโยบายการ ดำเนินงาน และการสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในส่วนของ กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

๑. มอบหมายให้หน่วยบริการในสังกัด จัดระบบการลงทะเบียนสมาชิก “ใครติดยา ยกมือขึ้น” ที่เข้ารับการรักษาหายเสพติดตามระบบของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเอื้อต่อการติดตาม ประเมินผล

๒. จัดได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อร่วมพัฒนาระบบรายงานการติดตาม และ เฝ้าระวังปัญหาหายเสพติดในกลุ่มสมาชิก “ใครติดยา ยกมือขึ้น” เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน บำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดของประเทศ

๓. ได้กำชับให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ทำหน้าที่เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับจังหวัด สนองพระราชดำริและพระราชประสงค์อย่างเต็มความสามารถ

ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ด้วยความจงรักภักดี และด้วยความศรัทธา ในแนวทาง โครงการ TO BE NUMBER ONE ในองค์ประธานโครงการฯ ที่มุ่งสร้างสรรค์เยาวชนไทย ให้เติบโตใหญ่ เป็นอนาคตที่เก่ง และดีของชาติ คณะกรรมการอำนวยการ โครงการ TO BE NUMBER ONE จากทุก หน่วยงาน ขอถวายคำมั่นสัญญาว่า จะร่วมสนับสนุน และร่วมดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE สนองพระปณิธานของใต้ฟ้าพระบาท อย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดไป

วาระที่ ๒

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.โสภณ เมฆธน) ขอพระราชทานพระอนุญาตเบิก คณะกรรมการที่ได้รับตำแหน่งใหม่ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก และเบิกอภิบาลดีกรมสุขภาพจิต ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม

วาระที่ ๓

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ที่ประชุมพิจารณา และรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๔

อธิบดีกรมสุขภาพจิต (นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข) ขอพระราชทานพระอนุญาตรับรอง
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๘ และกราบทูลรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของ
โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้

ด้านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส ค่านิยมเป็นหนึ่งในไม่พึ่งยาเสพติด
ผลงานเด่น คือ

การผลิตและเผยแพร่รายการผ่านสื่อโทรทัศน์ ๒ รายการ คือ รายการ TO BE
NUMBER ONE VARIETY ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ โดยนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบโดนใจ
คนรุ่นใหม่ และที่สำคัญ คือ การได้รับพระกรุณาธิคุณจากองค์ประธานโครงการฯ ทรงตอบจดหมายที่ส่ง
มาจากเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ ในรายการด้วยพระองค์เอง ในช่วง TALK
TO THE PRINCESS อีกรายการหนึ่งที่เพิ่งดำเนินการในปีที่ผ่านมา คือ รายการแฮปปี้โซโซตี้ “ผู้แสง
สว่างด้วยพระเมตตา” นำเสนอเนื้อหา เรื่องจริงจากสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั้งกลุ่มปกติ
กลุ่มเสพ และกลุ่มเสี่ยง เพื่อเป็นอุทาหรณ์ เป็นแบบอย่างทั้งในด้านบวกและลบ ให้แก่เด็กและเยาวชน
โดยผ่านทางบทสัมภาษณ์ ที่เจาะลึกเรื่องราวในหลายแง่มุม หลายแง่คิด

ด้านการ พัฒนา และ ขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE

จากการสำรวจ เมื่อ เดือนกันยายน ๒๕๕๘ พบว่ามีจำนวนเครือข่าย TO BE
NUMBER ONE ทั่วประเทศ ดังนี้

จำนวน สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ ทั้งสิ้น ๒๕,๐๕๓,๓๐๒ คน
(ยี่สิบห้าล้านห้าหมื่นสามพันสามร้อยสองคน) ในจำนวนนี้เป็นเยาวชน วัยรุ่น อายุ ๑๐ - ๒๔ ปี ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ จำนวน ๑๔,๒๑๕,๐๗๕ คน (สิบสี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดสิบ
เก้าคน) อายุ ๖ - ๑๐ ปี จำนวน ๕๘๗,๘๒๑ คน (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดคน) ที่เหลือ
เป็นกลุ่มอายุ อื่นๆ ๑๐,๒๕๐,๔๐๒ คน (สิบล้านสองแสนห้าหมื่นสี่ร้อยสองคน)

จำนวนสมาชิก ไคร่ติดยายกมือขึ้น ๓๐๒,๘๓๖ คน (สามแสนสองพันแปดร้อยสามสิบหกคน)

จำนวนเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ๒๕,๕๓๒ แห่ง (สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบสองแห่ง) ในจำนวนนี้ มีการพัฒนากิจกรรมของชมรมไปสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ที่ให้บริการ และจัดกิจกรรม ครบ ๓ ด้าน คือ ให้คำปรึกษา พัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุข จำนวน ๕,๔๒๕ แห่ง (ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้าแห่ง) และได้พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานเป็นชมรมต้นแบบ เงิน ทอง เพชร ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินในแต่ละระดับแล้ว ๔๖ แห่ง

- ชมรมในสถานประกอบการ ๕,๐๕๕ แห่ง (ห้าพันเก้าสิบห้าแห่ง) พัฒนากิจกรรมไปสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจฯ ๖๕๔ แห่ง ผ่านเกณฑ์ประเมิน ต้นแบบ ๔๐ แห่ง

- ชมรมในชุมชน ๓๔,๑๒๕ แห่ง (สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าแห่ง) พัฒนากิจกรรมไปสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจฯ ๒,๗๕๑ แห่ง ผ่านเกณฑ์ประเมินต้นแบบ ๓๐ แห่ง

- ชมรมในสถานพินิจฯ ๕๐ แห่ง พัฒนากิจกรรมสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจฯ แล้ว ๓๖ แห่ง

- ชมรมในเรือนจำ ททัตสถาน ๗๔ แห่ง พัฒนากิจกรรมสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจฯ แล้ว ๕๗ แห่ง

- ชมรมในหน่วยงานสำนักงานคุมประพฤติ ๒ แห่ง ทุกแห่ง ได้พัฒนากิจกรรมสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE แล้ว โดยชมรมในสถานพินิจฯ ในเรือนจำ ททัตสถาน และในหน่วยงานสำนักงานคุมประพฤติ ยังไม่มีการกำหนดเกณฑ์ประเมินต้นแบบ

ทั้งนี้ ในด้านการพัฒนา และขยายเครือข่าย พบว่า กิจกรรมการเสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามงานในพื้นที่ต่างๆ ขององค์กรฯ เป็นการรณรงค์ กระตุ้นการดำเนินงาน และขยายเครือข่ายที่ได้ผลดีมากที่สุด โดยในปี ๒๕๕๘ ได้เสด็จในพื้นที่ ๑๘ จังหวัดภูมิภาค และ ๕ เขตกรุงเทพมหานคร

การจัดประกวดผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ในการขับเคลื่อน และ ขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุม ทั้งในระดับนโยบาย การบริหารจัดการ และกลุ่มเยาวชน ทั้งในสถานศึกษา ในชุมชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในสถานพินิจฯ โดยการพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การประกวดมาโดยต่อเนื่อง ในปี ๒๕๕๘

มีจังหวัด และชมรมเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น ๕๗๖ แห่ง เพิ่มจากปี ๒๕๕๗ ซึ่งมีจำนวน ๔๕๖ แห่ง คิดเป็น ร้อยละ ๘.๑

ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ กิจกรรมเด่น ได้แก่

๑. การจัดบริการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในห้างสรรพสินค้า ในเขต กรุงเทพมหานคร ๔ แห่ง พบว่า มีสมาชิกเข้ารับบริการ ให้คำปรึกษา พัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุข เพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในปี ๒๕๕๘ มีสมาชิกเข้ารับบริการ ๗๐,๓๒๕ คน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๗ ซึ่งมีสมาชิกเข้ารับบริการ จำนวน ๖๖,๔๒๕ คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๑

๒. การจัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE ผู้ความเป็นหนึ่ง ยังคงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ละ ๒ รุ่น รุ่นละ ๔๐๐ คน เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จากทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในช่วงปิดเทอม เดือนมีนาคม และ เดือนตุลาคม ดำเนินการแล้ว ๑๖ รุ่น จากการติดตามผล สมาชิกค่ายสามารถกลับไปทำหน้าที่แกนนำของชมรมได้เป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับของเพื่อนสมาชิกทั้งในสถานศึกษา ในชุมชน และในสถานประกอบการ

๓. การจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE เพื่อเปิดพื้นที่บวงให้เยาวชนได้แสดงออก ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้สานฝัน เสริมสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์ ความสามัคคี ความมุ่งมั่น ท้วมเท เปิดเวทีให้เด็กและเยาวชน ได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียน ได้เข้าค่ายปฏิบัติสถานฝึก ๓ วัน ๒ คืน เพื่อพัฒนาทักษะการเต้นที่ชื่นชอบ พร้อมกับการพัฒนาทักษะทางสังคม และความฉลาดทางอารมณ์ โดยในปีที่ผ่านมามีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๓,๔๕๗ คน

๔. การจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาต่อยอดสมาชิก TO BE NUMBER ONE ให้เป็นได้ทั้งคนเก่งและคนดี มีความสามารถ และมีความพร้อมที่จะก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้า เป็นต้นแบบให้กับสมาชิกคนอื่นๆ ดำเนินงานมาแล้ว ๕ รุ่น รุ่นละ ๔๐ คน

ในส่วนการดำเนินงานสนองแนวทางพระราชทาน ในการประชุมคณะกรรมการ อำนวยการโครงการที่ผ่านมา ทรงให้ กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการฯ เร่งพัฒนาวิชาการ และสื่อเทคโนโลยี สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้

๑. แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการในโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยให้มีบทบาทหน้าที่ พิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติดตาม ควบคุม กำกับ ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ สื่อ เทคโนโลยี รวมทั้งการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องในโครงการ TO BE NUMBER ONE

๒. พัฒนาและผลิตสื่อเทคโนโลยี แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์ ได้แก่

กลุ่มแรกคือ สำหรับสนับสนุนการทำงาน ของแกนนำชมรม และ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ให้มีความรู้และมีแนวทางในการแก้ปัญหาทั้งกับตัวเอง หรือ ให้คำแนะนำช่วยเหลือเพื่อนๆตามบทบาทหน้าที่ มีการพัฒนาและผลิตคู่มือ ๔ เรื่อง คือ

- คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน เรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ฉบับแก้ไขปรับปรุง
- คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน เรื่อง “ฝึกคิด แก้ปัญหา พัฒนา EQ” ฉบับแก้ไขปรับปรุง
- คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน เรื่อง “การป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องเพศ และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร” ฉบับแก้ไขปรับปรุง
- และ คู่มือประสบการณ์การทำงานของแกนนำโครงการ TO BE NUMBER ONE

กลุ่มที่ ๒ สำหรับเผยแพร่ แก่ สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วไป ผลิตหนังสือ ๔ เรื่อง คือ

- “รู้ทันยาบ้า”
- “เส้นทางรอดปลอดภัยยาบ้า”
- “ความรู้เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความขัดแย้ง”
- และ “เครียด..คลายเครียด”

สำหรับความก้าวหน้าของ มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ มียอดเงินในกองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ทั้งสิ้น ๗๐,๘๖๕,๕๑๕.๑๐ บาท (เจ็ดสิบล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบห้าบาทสิบสตางค์) โดยในปี ๒๕๕๘ มียอดเงินบริจาค ทั้งสิ้น ๕๐,๘๗๘,๗๗๓.๑๒ บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบสองสตางค์) ทั้งนี้ มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ยังคงเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่องต่อไป

ด้านงบประมาณ ในปี ๒๕๕๘ โครงการฯ ได้รับงบประมาณดำเนินงาน จากการจัดสรรของ กรมสุขภาพจิต ๘๗,๘๒๕,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจาก ๗ กระทรวงหลัก ๕๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบที่ กรมสุขภาพจิต สนับสนุนเพิ่มเติม ๗๑๕,๘๑๒ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน) รวมงบประมาณดำเนินงาน ปี๒๕๕๘ ทั้งสิ้น ๑๔๐,๖๘๗,๘๑๒ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนแปดหมื่นแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน)

ส่วนปี ๒๕๕๕ กรมสุขภาพจิต ได้จัดสรรงบประมาณประจำปีเท่าเดิม คือ ๘๗,๘๒๕,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ขอสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก ๕๓,๓๔๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมงบประมาณดำเนินโครงการในปี ๒๕๕๕ ทั้งสิ้น ๑๔๑,๑๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วาระที่ ๕ นำเสนอวิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONEปี ๒๕๕๘

วาระที่ ๖ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงหลัก กราบทูลรายงาน

- ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘
- แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๙
- นโยบายสนับสนุนการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๙

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) ขอพระราชทานพระอนุญาต กราบทูลรายงานการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ ผลงานเด่นในปี ๒๕๕๘ ได้แก่

๑. การเตรียมการ และการจัดกิจกรรมในวโรกาสองค์ประธานเสด็จเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด ด้วยความเรียบร้อย โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้นำดำเนินงาน

๒. ขยายเครือข่ายการดำเนินงาน ตามเกณฑ์การประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE และ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค เพิ่มมากขึ้น

๓. กระทรวงมหาดไทย ยังคงสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ จำนวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรร่วมดำเนินงานในโครงการ ทั้งในคณะกรรมการบูรณาการ และคณะกรรมการติดตามประเมินผลงาน อย่างต่อเนื่อง

นอกจากการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ในปี ๒๕๕๕ กระทรวงมหาดไทย มีนโยบาย และ แผนการดำเนินการ ดังนี้

๑. กำชับและมอบหมายให้ ผู้ว่าราชการในฐานะประธาน คณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ให้ความสำคัญในการสนับสนุน การดำเนินงานโครงการฯ เป็นลำดับแรก รวมทั้ง ให้น้อมนำแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหลักในการปฏิบัติงานและปรับใช้ให้เหมาะสมกับเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืนสืบไป

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง และขยายเครือข่ายชมรมทั้งในระดับชุมชน องค์กรภาคเอกชน สถานศึกษาประเภทต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. บูรณาการการดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE กับแผนปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินการ จำนวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จะได้สนับสนุน จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

ปลัดกระทรวงยุติธรรม (นาย ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ) ขอพระราชทานพระอนุญาติ กราบทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในส่วนของ กระทรวงยุติธรรม ดังนี้

กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ใน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ โดยได้นำแนวทาง ของโครงการ TO BE NUMBER ONE มาใช้ดูแล เด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาด นักโทษ ผู้ถูกคุม ความประพฤติ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด ให้มีพื้นที่ในการทำ กิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ สร้างเสริมให้ได้รับความรู้ในเรื่องพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดความเข้มแข็งทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ของพวกเขา และรวมถึงได้บูรณาการการดูแล

ช่วยเหลือกลุ่มคนดังกล่าวกับชุมชนอันจะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน เพื่อพวกเขาเหล่านี้ เมื่อได้รับการปล่อยตัวไปแล้วจะได้กลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ผลงานเด่นในปี ๒๕๕๘ ได้แก่

๑. การพัฒนาและการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE

- ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปัจจุบันมีชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน ๕๑ แห่ง

- ในเรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน ๕๐ แห่ง

- ในสำนักงานคุมประพฤติ และในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว)

รวม ๑๑ แห่ง

โดยชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำกลางจะเขิงเทรา สามารถทำให้สมาชิกเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนความรู้สึกต่อตนเองจากความรู้สึกว่าเป็น NO BODY เป็น SOME BODY ได้

๒. พัฒนาแกนนำเยาวชนในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในเรือนจำ ทัณฑสถาน ในสำนักงานคุมประพฤติ และในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและจัดกิจกรรมให้แก่สมาชิกอย่างมีคุณภาพ

๓. สร้างวิทยากรตัวคูณในหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อขยายเครือข่ายให้กว้างขวางมากขึ้น

๔. เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงยุติธรรม มีลักษณะเฉพาะและมีความพิเศษกว่าสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ จึงได้ร่วมกันบูรณาการโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดของกระทรวงยุติธรรม ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE รวมทั้งได้พัฒนากลุ่มมือ และเกณฑ์ตัวชี้วัดการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อบูรณาการงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เข้าสู่งานประจำของแต่ละกรมฯ

สำหรับในปี พ.ศ.๒๕๕๘ กระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ บูรณาการงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เข้าสู่งานประจำตามแผนการดำเนินงานดังนี้

๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ออกนิเทศ เพื่อส่งเสริมและประเมินผลการดำเนินงาน

๒. กำหนดเป้าหมายการขยายการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE เพิ่มเติมไว้ดังนี้

- ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่เปิดสถานแรกรับใหม่ กำหนดเพิ่มอีก ๑๓ แห่ง จากเดิม ๕๑ แห่ง รวมเป็น ๖๔ แห่ง

- ในเรือนจำ และทัณฑสถาน กำหนดเพิ่มอีก ๕ แห่ง จากเดิม ๕๐ แห่ง รวมเป็น ๕๕ แห่ง และจะเปิดให้ครอบคลุมทุกเรือนจำในปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อร่วมฉลองในโอกาสที่โครงการ TO BE NUMBER ONE ดำเนินงานครบรอบ ๑๕ ปี

- ในสำนักงานคุมประพฤติ กำหนดจัดตั้งเพิ่มอีก ๒๖ แห่ง จากเดิม ๑๑ แห่ง รวมเป็น ๓๗ แห่ง

ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม จะเร่งพัฒนาการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ของ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ ให้มีมาตรฐานพร้อมรับการประเมิน เพื่อเข้าสู่การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างน้อยสองประเภท คือ ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และในเรือนจำและทัณฑสถาน ส่วนในสำนักงานคุมประพฤติ และในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะได้เร่งรัดการพัฒนาในโอกาสต่อไป

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลรายงานการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

กระทรวงศึกษาธิการ ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรหลัก และหน่วยงานในสังกัดที่มีสถานศึกษา คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการเป็น ๒ ส่วน คือ แผนของส่วนกลาง เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนส่วนพื้นที่ เพื่อดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีสถานศึกษาเป็นเป้าหมาย

ผลงานเด่นในปี ๒๕๕๘ ได้แก่

๑. จัดประชุมผู้บริหารทุกระดับ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้ง ๔ ภาค

๒. จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาทุกจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

๓. มอบหมายให้องค์กรหลักจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ เพื่อจัดสรรงบประมาณให้ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในพื้นที่ในการขับเคลื่อนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

๔. จัดตั้งเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โดยมอบหมายให้องค์กรหลักเป็นกลไกการขับเคลื่อน

สำหรับปี ๒๕๕๘ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ให้ผู้บริหารองค์กรหลักจัดทำแผนปฏิบัติการตลอดจนอำนวยการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกภาค

๒. กำหนดเป้าหมายการขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และจัดทำแผนงานการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE ๖๐,๐๐๐ แห่ง และพัฒนากิจกรรมตามรูปแบบศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ๔๐,๐๐๐ แห่ง

๓. จัดอบรมนักเรียนนักศึกษาแกนนำ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกจังหวัด จังหวัดละ ๒๐,๐๐๐ คน

๔. สร้างเครือข่ายสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในกลุ่มผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และสถานศึกษา เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงในการสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษา ๑ แห่ง สร้างเครือข่าย ๑๐ แห่ง

๕. จัดให้มีมาตรการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้แก่ การมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ รวมถึงการสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษา มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล) ขอพระราชทานพระอนุญาต
กราบทูลรายงานการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ดังนี้

ผลงานเด่นในปี ๒๕๕๘ ได้แก่

๑. สนับสนุนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ โดยโอนเงินสนับสนุนการดำเนินงานให้สำนักงานแรงงานจังหวัด ทุกจังหวัดๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

๒. ร่วมเป็นคณะกรรมการบูรณาการโครงการ และคณะกรรมการตัดสิน การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ทั้งการคัดเลือกในระดับภาค การลง ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ และการตัดสินการประกวดระดับประเทศ

๓. สนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการ ทุกกิจกรรม

๔. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประกวด และประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด และ ชมรม TO BE NUMBER ONE

สำหรับปี ๒๕๕๙ กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงาน ดังนี้

๑. สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้กรมสุขภาพจิต จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และสำนักงานแรงงานจังหวัด จังหวัดละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๒. มอบหมายสำนักงานแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ สนับสนุนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่

๓. บูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมกับการดำเนินงานด้าน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (นายชวิษฐ์ ศิรินาถ) ขอพระราชทาน พระอนุญาตกราบทูลรายงานการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ดังนี้

ผลงานเด่นในปี ๒๕๕๘ ได้แก่

๑. สนับสนุนการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
 - ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีจำนวน ๔๓๘ ชมรม ครอบคลุม โรงเรียน และมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน ๕ แห่ง
 - ในชุมชนกรุงเทพมหานคร มีจำนวน ๑๕๓ ชมรม ครอบคลุม ๕๐ สำนักงานเขต และมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน ๑ แห่ง
 - ในสถานประกอบการ มีจำนวน ๖ ชมรม และมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน ๔ แห่ง
๒. การจัดกิจกรรมในวโรกาสองค์ประธานเสด็จเยี่ยม และติดตามงานในพื้นที่ ๕ เขต ได้แก่ เขตหลักสี่ เขตคันนายาว เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางกอกน้อย และเขตภาษีเจริญ
๓. จัดสรรงบประมาณให้ สำนักงานเขต ๕๐ เขตๆละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน และจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง
๔. สำนักอนามัย และสำนักการแพทย์ จัดบริการบำบัดรักษา และฟื้นฟูจิตใจ สมาชิก “ใครติดยากมือขึ้น” ในปีที่ผ่านมา มีจำนวน ๑,๓๘๘ คน

สำหรับปี ๒๕๕๙ กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงาน ดังนี้

๑. กำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา มีการจัดกิจกรรมตามแนวทางศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
๒. ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานครดีเด่น เพื่อรับบำเหน็จความชอบประจำปี เป็นกรณีพิเศษ

๓. กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร ปีละ ๒ ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

๔. กำหนดแผนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ไว้ในแผน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๕. กำหนดแผนขยายการพัฒนากิจกรรมของชมรมผู้รูปแบบศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE กลุ่มเขตละ ๑ โรงเรียน รวม ๖ แห่ง รวมทั้งขยายการจัดตั้งชมรม และศูนย์
เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ไปยังศูนย์เยาวชนนาร่อง ๖ แห่ง

วาระที่ ๗ ผู้บริหารกระทรวงหลัก กราบทูลแผนการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE
NUMBER ONE ปี ๒๕๕๕

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล) ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลแผนการสนับสนุนการดำเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๕ ดังนี้

ด้านแนวนโยบายได้นำยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการ
รณรงค์ปลุกจิตสำนึก และสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการสร้าง
และพัฒนาเครือข่าย เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

ด้านแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

๑. ส่งเสริม สนับสนุนในกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE
ประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE
NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) และสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ

๒. ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ ในการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงาน และกลุ่มเครือข่าย พม. อาทิ สภาคเด็ก และเยาวชน สถานสงเคราะห์ พร้อมกับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

๓. สนับสนุนงบประมาณดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ กรมสุขภาพจิต เป็นประจำทุกปีๆ ละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (นายวิฑูรย์ สุนทรขจิต)
ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลรายงานแนวนโยบายและแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดังนี้

ด้านแนวนโยบาย

สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กเยาวชนและ ผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน เพื่อลดจำนวนผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดรายใหม่ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และหมู่บ้านชุมชน ให้บรรลุเป็น แผนงานหลักด้านการป้องกันยาเสพติด ปี ๒๕๕๕ โดยส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป้าหมายทุกแห่ง ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในสถาน ประกอบการและในหมู่บ้านชุมชน

ด้านแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงาน

สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ตัดโอนงบประมาณให้กับ กรมสุขภาพจิต จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และสนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับโครงการ /ชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดต่างๆ ที่ส่งโครงการมาขอรับการสนับสนุนรวม ๖ โครงการ เป็นเงิน ๓๕๐,๕๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมงบประมาณที่ให้การสนับสนุนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๓๕๐,๕๐๐ บาท (สิบล้านสามแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

สำหรับในปี พ.ศ.๒๕๕๕ สำนักงาน ป.ป.ส. มีแนวทางการสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ดังนี้

๑. กำลังดำเนินการตัดโอนงบประมาณให้แก่ กรมสุขภาพจิต จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และจัดทำค่าของงบประมาณ ปีพ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๒. สนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสำหรับโครงการ/ชมรม TO BE NUMBER ONE โดยพิจารณาข้อเสนอรายโครงการตามระเบียบเงินอุดหนุน สำนักงาน ป.ป.ส.

๓. มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

วาระที่ ๘ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กราบทูลรายงานการจัดกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์ โครงการ TO BE NUMBER ONE ผ่านสื่อโทรทัศน์ และวิทยุในสังกัด

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นายอภิรักษ์ จันทรัมย์) ขอพระราชทานพระอนุญาต กราบทูลรายงานการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE ผ่านสื่อโทรทัศน์ และวิทยุในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ดังนี้

๑. ผลิตและเผยแพร่ รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ระหว่าง เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๗๒ ครั้ง รวมทั้งผลิตและเผยแพร่ข่าวการเสด็จ ไปทรงงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ช่วงข่าวพระราชสำนักทุกครั้ง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย (NBT)

๒. การประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ได้แก่ การผลิตรายการ TO BE NUMBER ONE ในลักษณะนิตยสารทางอากาศ เช่น การทรงตบจดหมาย สมาชิกขององค์ประชาชน, การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัยรุ่นและยาเสพติด เผยแพร่ ๘ ครั้ง/เดือน ทาง เอฟ.เอ็ม. ๑๐๕ มส. นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในรายการข่าว ๑๐ ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ พม่า ลาว เวียดนาม จีน กัมพูชา มาเลเซีย เยอรมัน ญี่ปุ่น ทาง เอฟ.เอ็ม. ๘๘ มส. และเอ.เอ็ม. ๕๑๘ มส. อีกรูปแบบหนึ่ง คือ การพูดแทรก

ในรายการ และคลื่นๆ ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ฟังทราบถึงผลร้ายของยาเสพติด แนะนำกิจกรรมของ TO BE NUMBER ONE ที่ส่งเสริมเยาวชนในด้านต่างๆ รวมทั้งเชิญชวนผู้ฟังร่วมเป็นสมาชิก

นอกจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในสังกัด ที่ดำเนินการโดยต่อเนื่องแล้ว ในปี ๒๕๕๕ กรมประชาสัมพันธ์ ยังได้จัดทำโครงการ PRD TO BE NUMBER ONE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดตั้งชมรม PRD TO BE NUMBER ONE รวมทั้งจัดตั้งศูนย์เพื่อเฝ้าระวังทำงานที่ส่วนกลาง กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาคที่ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๑ - ๘ รวม ๕ แห่ง มีสมาชิกชมรมฯ ประกอบไปด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ตลอดจนผู้ที่เป็นเครือข่ายด้านสื่อมวลชนกับกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕,๐๐๐ คน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายด้านสื่อมวลชน และเพื่อนบ้านใกล้เคียง การให้ความรู้เท่าทันยาเสพติด ณ ที่ตั้งส่วนกลาง และภูมิภาค รวม ๕ แห่ง ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การออกกำลังกาย สัปดาห์ละ ๑ - ๒ ครั้ง กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม รวม ๕ ครั้ง และกิจกรรมการประกวด PRD TO BE NUMBER ONE EXERCISE ในภาพรวมของกรมประชาสัมพันธ์

วาระที่ ๕ องค์ประธานโครงการพระราชทานแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๕ และทรงติดตามงานที่ได้พระราชทานพระดำริในปีที่ผ่านมา

๑. โครงการไครติคยาขมือขึ้น กระทรวงสาธารณสุข ดูเหมือนจะรับไปแล้ว แต่อยากให้ทบทวน เพราะสนใจเรื่องนี้ที่สุด จะปลื้มเป็นพิเศษ ถ้ากระทรวงสาธารณสุข สามารถรวบรวมข้อมูลและรายงานได้

๒. ให้จ้างองค์กรมืออาชีพติดตาม ประเมินผล สถานภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ โดยการสุ่มตัวอย่างจากที่เรา มี ๓๐ ล้านคน เพราะสิ่งสำคัญต้องการรู้ว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE สามารถป้องกันและลดปัญหายาเสพติดลงได้หรือไม่ และการจ้างหน่วยงานนอก จะช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นหน่วยงานกลาง และมีผลต่อการประชาสัมพันธ์โครงการ

๓. แขนงระดับจังหวัด มีความเป็นไปได้สูงที่จังหวัดจะสำรวจให้ได้ข้อมูลติดตาม ประเมินผล และรายงานสถานภาพปัจจุบันของแกนนำ ที่พูดอย่างนี้ เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของ กระทรวงมหาดไทย ๑๕ ปีมานี้ สร้างแกนนำมาเท่าไร ทั้งประเทศสถานการณ์ข้อมูลเป็นอย่างไร

๔. สำหรับแกนนำระดับโครงการ ซึ่งปัจจุบัน มี ๖,๘๐๐ คน ต้องคิดว่าจะทำทั้งหมด หรือแค่ ๑๐ รุ่น เรื่องนี้เห็นชัดเจนว่า กรมสุขภาพจิต ต้องรับเป็นเจ้าของ เพราะรับลงทะเบียนจากจังหวัด แต่การติดตามข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน คิดว่าต้องให้กระทรวงมหาดไทย หรือผู้ว่าราชการจังหวัดช่วย เพราะจังหวัดส่งตัวมาในนามสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ จบแล้ว กลับไปก็ไปเป็นแกนนำระดับโครงการของจังหวัด

๕. ส่วนการศึกษาติดตามข้อมูล และสถานะของเด็ก TO BE NUMBER ONE IDOL จำนวน ๒๐๐ คน ขอมอบให้ กรมสุขภาพจิต และต้องขอชื่นชม ที่ได้แต่งตั้งกลุ่มผู้รับผิดชอบการพัฒนาข้อมูลเชิงวิชาการออกมาแล้ว เพราะลักษณะงานเชิงวิชาการ ที่อยากให้ กรมสุขภาพจิต หันมาดูแล ควรมีโอกาสกรรมการดำเนินการเป็นการเฉพาะ เป็นลักษณะของการใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่ง กรมสุขภาพจิต มีนักวิชาการและองค์ความรู้ด้านนี้อยู่แล้ว และในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ควรหาคำตอบ

๖. ทำงานมา ๑๔ ปี แน่ใจว่าได้ผลดี แต่ก็อาจเห็นผลไม่ชัดในงานป้องกันทุกเรื่อง เป็นงานที่ประมวผลยาก เพราะคนทำจะเข้าใจ ความสำเร็จจะออกมาในรูปแบบต่างๆกัน ต้องศึกษา และใช้ข้อมูลทางวิชาการมาช่วยอธิบาย

มติที่ประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางพระราชทาน

เลิกประชุม ๑๘.๓๐ น

นางอรรณ สุวรรณบุญย์ ผู้จดยางานการประชุม
ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

มล.ยุพดี ศิริวรรณ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE
ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE